

ประเด็นเศรษฐกิจ ฉบับที่ C4	4 ธ.ค. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น นโยบายเศรษฐกิจที่คาดเดาได้ยากของทรัมป์	ทรัมป์ขู่อขึ้นภาษี 100% กลุ่มประเทศ BRICS หากพยายามสร้างสกุลเงินใหม่หรือใช้สกุลเงินอื่นแทนดอลลาร์สหรัฐฯ	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - การตอบโต้จาก BRICS และความสำคัญของดอลลาร์ - ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ - การขึ้นภาษีศุลกากร เม็กซิโก แคนาดา จีน ของทรัมป์ - จีนสวนกระแสด้วยการลดภาษีเหลือ 0% - ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการย้ายฐานการผลิต 	

โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ว่าประเทศกลุ่ม BRICS ได้แก่ บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน, แอฟริกาใต้ จะขึ้นภาษีศุลกากร 100% หากพยายามสร้างสกุลเงินใหม่หรือใช้สกุลเงินอื่นเพื่อทดแทนดอลลาร์สหรัฐฯ ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียส่วนตัว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยระบุว่า หากกลุ่ม BRICS เลือกดำเนินการดังกล่าว จะต้องเผชิญกับการขึ้นภาษีหนักและสูญเสียโอกาสในการค้าขายกับสหรัฐฯ



คำขู่นี้สะท้อนถึงความตึงเครียดทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เนื่องจากหลายประเทศในกลุ่ม BRICS รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในโลกกำลังพิจารณาการลดการใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า "De-dollarization" หรือการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ โดยหลายประเทศเหล่านี้เริ่มหาทางเลือกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ เช่น การทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยเงินหยวน (ของจีน) หรือรูเบีย (ของรัสเซีย)

ปัจจุบัน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นสกุลเงินที่ใช้มากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58% ของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของโลกและสินค้าโภคภัณฑ์หลัก และเป็นสกุลเงินหลักในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ระบบการเงินโลกในปัจจุบันมีการใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อขายสินค้าสำคัญ ๆ เช่น น้ำมัน ทองคำ หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งทำให้สหรัฐฯ มีอำนาจในการควบคุมและกำหนดกฎเกณฑ์การทำธุรกรรมทั่วโลก



นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เลขาธิการบริษัท และกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “โลกกำลังเข้าสู่ช่วงน่าติดตามจากพายุสงครามการค้าโลกที่กำลังก่อตัว โดย President-elect Trump ที่เคยพูดช่วงหาเสียงไว้ว่า” Tariff is the most beautiful word“ เริ่มประกาศออกนโยบายต่อเนื่อง เพื่อเรียกให้คนเข้ามาเจรจา โดยจะขึ้นภาษีนำเข้า 10 - 20% กับเม็กซิโก แคนาดา จีน จากเหตุต่าง ๆ

เช่น คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย สารพิษ ล่าสุดจะขึ้นภาษีนำเข้า 100% สำหรับคนที่กล้าท้าทาย เงินดอลลาร์ โดยเฉพาะกลุ่ม BRICS ที่พูดว่าจะออกเงินสกุลใหม่ สร้างสีสันให้กับเศรษฐกิจโลกอีกรอบ มารอดูกันว่า นโยบายเหล่านี้ จะช่วยให้สหรัฐฯ แข็งแกร่งอีกครั้ง ตามนโยบาย Great Again สามารถรักษาความเป็นผู้นำ เศรษฐกิจโลก หรือจะกัดเซาะบั่นทอนให้อ่อนแอลงเพิ่มเติม”

อีกหนึ่งในมาตรการที่ทรัมป์ใช้ขู่ประเทศกลุ่ม BRICS ได้แก่ การขึ้นภาษีศุลกากร ซึ่งเป็นการใช้ เครื่องมือทางการค้าในการกดดันประเทศอื่น ๆ ให้ดำเนินการตามนโยบายที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะในเรื่องการ ควบคุมการไหลเข้าของผู้อพยพผิดกฎหมายและการคุมการแพร่ระบาดของสารเสพติดจากประเทศคู่ค้า เช่น เม็กซิโก แคนาดา และ จีน มีดังนี้

1. ภาษี 25% กับสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดา : ทรัมป์จะขึ้นภาษีสินค้า 25% กับสินค้าที่นำเข้า จากเม็กซิโกและแคนาดา โดยอ้างว่าเหตุผลที่ทำเช่นนี้เพราะทั้งสองประเทศยังไม่ยินยอมในการหยุดยั้ง การไหลเข้าของผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศเข้าสู่สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านการค้ายาเสพติดที่ ทำให้สหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากสารเสพติดที่แพร่หลายมาจากเม็กซิโก

2. ภาษี 10% กับสินค้าจากจีน : สำหรับประเทศจีน ทรัมป์ยังขู่ที่จะขึ้นภาษี 10% สำหรับสินค้าทุก ประเภทที่นำเข้าจากจีน โดยเฉพาะสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสารพิษ เช่น เฟนทานอล ซึ่งเป็นสารที่ มีการผลิตมากในจีนและเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในสหรัฐฯ การขึ้นภาษีนี้นี้เป็น การบีบให้จีนควบคุมการผลิตและการค้าสารเสพติดในประเทศของตนให้เข้มงวดขึ้น

ล่าสุดจีนสวนกระแสด้วยการลดภาษีเหลือ 0% ส่วนทางนโยบายทรัมป์ที่ขู่จะเพิ่มภาษีจากประเทศคู่ค้า โดย จีนเริ่มใช้นโยบาย China's Zero Tariffs Treatment for LDCs หรือ ลดภาษีเป็นศูนย์สำหรับสินค้าจากประเทศพัฒนา น้อยกว่าที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่



1 ธันวาคม 2567 ทำให้จีนกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่และเศรษฐกิจหลักประเทศแรกที่ประกาศ นโยบายดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของจีนในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาชาติ

จากการขู่ขึ้นภาษีของทรัมป์ มีความเป็นไปได้ที่บริษัทต่างชาติอาจพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยัง ประเทศอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทยอาจได้ประโยชน์ หากบริษัทต่างชาติที่ต้องการหลีกเลี่ยงภาษีจากจีนหรือ ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ กดดัน การเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ จึงถือเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถ ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนกึ่งตัวนำ ไฟฟ้า โคมไฟ เบาะที่นั่ง และชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก แต่ไทยต้องเร่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน อุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ

ในส่วนของภาครัฐเองควรที่จะพิจารณาเตรียมความพร้อมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ เร่งหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มโอกาสผลักดันการเจรจาข้อตกลงการค้าร่วมกับสหรัฐฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ การระมัดระวังและสงวนท่าทีทางการค้าระหว่างประเทศและการพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตการลงทุนจากกิจการในประเทศที่ถูกสหรัฐฯ เพ่งเล็ง ก็น่าจะช่วยลดโอกาสเกิดอุปสรรคทางการค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของไทยได้ในอนาคตด้วย

พ.อ.หญิง นवलสมร จรวงษ์

อจ.ทก.วทบ.